

เส้นทางสู่ฝันโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม

เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

โรงเรียนหนองขอนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

.....

โรงเรียนหนองขอนวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๔-๔๑๐๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ (เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนมีครู ๑๕ คน ครูจ้างสอนชั่วคราว ๒ คน นักการภารโรง ๑ คน ยาม ๑ คน และนักเรียนทั้งสิ้น ๓๑๓ คน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐)



โรงเรียนหนองขอนวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ซึ่งโครงการนี้สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น โดยได้รับการติดต่อเชิญทางโทรศัพท์ จาก ผศ.ดร.สุณีย์ กัลละจิตร ที่ปรึกษาโครงการ และหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการจากเว็บไซต์ [powerjustice .com](http://powerjustice.com) เนื่องจากในปีที่แล้วผู้อำนวยการเคยดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้เข้าร่วมโครงการนี้ สามารถจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีความรู้ มีจิตสำนึกและแสดงพฤติกรรมได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถขยายผลสร้างเครือข่ายเยาวชนพลยุติธรรม สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ แก่ผู้เรียนที่ยั่งยืน เชิงประจักษ์ ตาม



หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ผู้อำนวยการจึงชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านมานำเสนอที่ประชุมในโรงเรียน โดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านยุติธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัตินโยบายประจำปี และถือว่าเป็นงานปกติที่ไม่เพิ่มภาระของโรงเรียนที่ทุกคนร่วมกันทำด้วยความกระตือรือร้น ร่วมชื่นชมและ

ภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกันทั้งในโรงเรียน กรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมได้อภิปรายซักถามและมีข้อกังวลมากคือ ภาระงานที่เพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือไม่ กิจกรรมที่ดำเนินการจะสามารถลงสู่ผู้เรียนได้จริงหรือไม่หรือเป็นการสร้างภาพ และที่สำคัญที่สุดคือหากมีโอกาสไปแข่งขันในระดับสูงขึ้นไปจะหางบประมาณจากส่วนไหน อย่างไร มาดำเนินการ ข้อจำกัดของโรงเรียนคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้อำนวยการเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนยังไม่ถึงปี และที่เป็นปัญหาคือไม่มีในแผนของเขตพื้นที่หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะสนับสนุนงบประมาณส่วนนี้ ฯลฯ อย่างไรก็ตามเมื่อมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ได้ศึกษาโครงการนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน มองภาพความสำเร็จที่จะเกิดประโยชน์อันมหาศาลกับเด็กและเยาวชนทุกคนที่ไร้โอกาสให้มีโอกาสที่ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนมุ่งหวังให้บุตรหลานของตนเป็นคนดี มีความรู้ สามารถอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดของโรงเรียนหนองขอนวิทยา ที่จะสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนในท้องถิ่นพิจารณาตัดสินใจส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนให้มากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป จึงร่วมกันตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่ากลุ่มนักเรียนแกนนำที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงชั้นที่ ๓(ม.๑-๓)เนื่องจากนักเรียนในช่วงชั้นนี้มีจำนวนมาก (๒๔๔ คน) และมีความสามารถพิเศษหลากหลายเช่นทักษะด้านการร้องเพลง ลำกลอน แห่ ฆ้อง การฟ้อนรำ การใช้เครื่องดนตรีประเภทดีด สี ดี เป่า โดยเฉพาะดนตรีพื้นเมืองของท้องถิ่นและภาคอีสาน เช่น พิณ แคน โหวด โปงลาง กลอง ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนหนองขอนวิทยามีนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่น ด้านนี้ ประมาณ ๓๐- ๔๐ คน และเมื่อโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม ๕,๐๐๐ บาท ก็ได้กำหนดรูปแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ภายใต้ชื่อ “หนองขอนวิทยารวมพลังเยาวชนพลยุติธรรม “ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมอบหมายให้ นายกฤษฏา หล้าบรรเทา เป็นหัวหน้าโครงการเพราะโครงการนี้เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียน และนางสาวเบญจวิทย์ บุญผาพันธ์ เป็นเลขานุการโครงการ สอดคล้องกับภาระงานและขอบข่ายอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เน้นคุณธรรมนำความรู้ให้เกิดกับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ได้คัดเลือกทีมงานหลักร่วมเสริมการทำงานอีกได้แก่ ทีมประชาสัมพันธ์โครงการ นายสุรพล ทศโยธิน ครูศิลปศึกษา มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีทุกประเภท รักดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ มีทักษะการเล่นดนตรีทุกประเภท สอนและส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เล่นดนตรีและหารายได้ระหว่างเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการร้องเพลงประกวดทุกเวทีที่มีการแข่งขัน ทีมเทคโนโลยีและสารสนเทศมี นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุข และนายันทะ โสภามี ทีมประสานงานโครงการ คือ นางอภिरดา พุทธบุญ เป็นกำลังหลักของโครงการ และที่ขาดไม่ได้คือทีมที่ปรึกษาและทีมสนับสนุน มีนางประนอม โสภิพันธ์ รองผู้อำนวยการและคณะครูรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนทุกคน งานหลักที่สำคัญของทีมนี้ออกแบบแผนการออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลทุกกิจกรรม พร้อมทั้งคอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือเสนอแนะเพิ่มเติมกิจกรรมตามโครงการให้คล่องตัวในการปฏิบัติ ดังนั้น เมื่อได้ทีมหลักตั้งที่กล่าวข้างต้นแล้วก็เริ่มวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทันที ได้แก่ ร่วมประชุมปรึกษาหา ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และร่วมกันตระหนัก วิเคราะห์กิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนดำเนินการที่สอดคล้องกับโครงการเยาวชนพลยุติธรรมตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน วิเคราะห์นักเรียนแกนนำแต่ละกลุ่มกิจกรรม เพื่อจัดระบบกิจกรรมให้ครอบคลุม และถือว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร เป็นงานปกติที่จะต้องปฏิบัติตามบริบทของโรงเรียน ร่วมกันวางแผนกลุ่มทีมงาน กลุ่มกิจกรรม ร่วมกำหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายภารกิจ และขอบข่ายทุกกิจกรรม กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน และ ดำเนินงาน ตามที่มอบหมายตามปฏิทินกิจกรรมหลักที่โรงเรียนกำหนดดำเนินการมีหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และพบวิทยากรเรื่องกฎหมาย(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี เรือนจำกลางอุบลราชธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี อัยการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ขอวิทยากรชุดสำรวจชุมชนสัมพันธ์มาให้ความรู้

ด้านกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ประสานงานจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีกิจกรรมต่างๆหลากหลาย เช่น ประชาสัมพันธ์และนำภารกิจของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม บรรยาย ตอบข้อสงสัย ความรู้เรื่องกฎหมายชีวิตประจำวัน ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กฎหมายจราจร เพศศึกษา กู้บการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (วิทยากรเป็นเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดอยู่ระหว่างฝึกและอบรมที่ศูนย์ฯ) การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเบื้องต้น อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิในชุมชนร่วมบรรยายและตอบปัญหากฎหมาย ฯลฯ โครงการธรรมะ “ตั้งใจประสานใจ” โครงการบันทึกความดี โครงการคนดีศรีหนองขอน โครงการสถานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง (สมทบเข้าโครงการ ๑,๐๐๐ บาท) ผลจากการวางแผนและมีการกำกับ ติดตามอย่างเป็นระบบทำให้ครูและบุคลากรนักเรียนในโรงเรียนหนองขอนวิทยาทุกคนมีความสมานฉันท์ ร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกมีความกระตือรือร้น ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี รักสามัคคีในหมู่คณะ รักโรงเรียน เคารพและเชื่อฟังรุ่นพี่ที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน ร่วมปฏิบัติงานที่มอบหมายแทนครูได้ดี จึงได้รับคำยกย่องชมเชยจากผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ ชุมชน ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้ที่มาแวะเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสต่างๆ การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเยาวชนพลยุติธรรมจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนเปลวเทียนที่กำลังส่องสว่างขึ้นในโรงเรียนหนองขอนวิทยา ที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า เยาวชนพลยุติธรรม

ก่อนวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ว่าการประกวดระดับเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมตามเอกสารรับการประเมิน ๒๐ ข้อ จาก ๓ รายการประเมิน คือ การนิเทศ ๘๐ คะแนน การจัดนิทรรศการ ๑๐ คะแนน การนำเสนอกิจกรรมบนเวที ๔๐ คะแนน ภายในเวลา ๑๕ นาที ซึ่งแต่ละรายการมีความสำคัญที่โรงเรียนจะต้องปฏิบัติให้ได้คะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาประเมินเมื่อมีการประกวด รายการประเมินที่ทุกคนต้องระดมพลังสมองคิดมากที่สุดคือ การนำเสนอบทละครบนเวทีรูปแบบที่โรงเรียนร่วมกันคิดและนำเสนอจะโดนใจให้ได้คะแนนจากกรรมการ ความมั่นใจในการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนแกนนำแต่ละคน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เรากำหนดไม่ได้ ส่วนที่เราคิดและทำได้เช่น บอร์ดจัดนิทรรศการผลงานตามโครงการต้องจัดอย่างน้อย ๕ บอร์ด โรงเรียนมีเพียง ๒ บอร์ด ต้องไปขอความอนุเคราะห์ยืมบอร์ดและเครื่องแต่งกายชุดการแสดงละครจากโรงเรียนนารีนุกูล (โรงเรียนยอดนิมจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศไทย) จากท่านผู้อำนวยการวิโรจน์ ดวงมาลา ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายนารีนุกูลของเราด้วย จากโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จากท่านผู้อำนวยการพิศาล จันทป ซึ่งทั้ง ๒ ท่านก็อนุเคราะห์พวกเราด้วยความเต็มใจ ในส่วนของเครื่องดนตรีแสดงสดประเภทดีด สี ดี เป่า นักเรียนแกนนำของเรามี ๑ คน ที่มีความสามารถเทียบเท่ามืออาชีพ ทั้งนี้เพราะอาจารย์สุรพล ทศโยธิน เลี้ยวเชิญฝึกฝน ทั้งในเวลาเรียน พักเที่ยง และนอกเวลา และที่สำคัญผู้ปกครองให้การสนับสนุนด้วย(พิณ แคน โหวด เครื่องเสียงประกอบ ผู้ปกครองซื้อหามาให้บุตรหลานเองถือว่าเป็นการช่วยทางโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย) ในส่วนของฉากและวัสดุประกอบอื่นๆทุกคนร่วมกันคิด

กำหนดแบบและมอบหมายให้อาจารย์นันทะ โสภามี ซึ่งมีความสามารถด้านงานช่างนำเงินที่มีในโครงการไปซื้อจากในตัวเมืองมาจัดทำ ส่วนนักการภารโรง วีระไม จรลี มอบหมายให้หาวัสดุที่ใช้ในครัวเรือนในท้องถิ่น เช่น แห สวิง ตาช่าง เครื่องมือคัดปลา ช้อน เป็นต้น มาประกอบฉากเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศบทบาทสมมติของละครในส่วนของการฝึกซ้อมละคร ทุกคน ทุ่มเท เสียสละ อดทน ไม่ย่อท้อ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ฝึกฝนพากเพียรปรับปรุงแก้ไขฝึกซ้อมทุกช่วงเวลาที่มีโอกาสแม้กระทั่งช่วงวันหยุดราชการหรือนัดหมายพักผ่อนที่โรงเรียน แข่งกับเวลาที่งวดเข้ามาทุกขณะเมื่อท่านผศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร ได้มานิเทศที่โรงเรียนหนองขอนวิทยา ท่านได้แสดงความชื่นชม ในความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ทั้งๆที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สภาพกายภาพภายนอกโรงเรียนกับการร่วมมือกันปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นท่านยังให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจให้ประสบผลสำเร็จในการประกวดและเมื่อผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดีใจกันอย่างถ้วนหน้า ทุกคนหายจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า คลายจากความเครียดความกังวลต่างๆ และมีกำลังใจที่มุ่งมั่นปฏิบัติให้ก้าวไปสู่การประกวดระดับประเทศในโอกาสต่อไป

การเตรียมการประกวดระดับประเทศ คืองานที่หนักที่สุดที่จะต้องฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคให้ไปสู่ฝัน(ไม่ทราบว่าจะไปสู่ฝันหรือไม่) รู้แต่ว่าเราต้องร่วมกันคิด วางแผนและทำงานให้หนักขึ้นอีกหลายเท่าเราได้ขยายผลต่อยอดกิจกรรมอีกหลายกิจกรรม ได้แก่โครงการเพลงเฉลิมพระเกียรติองค์ราชา(ร่วมกับมูลนิธิสองเด็กแสนวิเศษ) กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลหนองขอน ประจำปี ๒๕๕๐ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ บึงหนองขอนไปร่วมโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แสดงละครเรื่อง”ตามรอยพ่อ “ ร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติองค์ราชา (วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ต่อเนื่องปี ๒๕๔๕ และ ปี ๒๕๕๐ (วันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) สำนักงาน กก.ต. จังหวัดอุบลราชธานี เชิญโรงเรียนไปร่วมแสดงนิทรรศการโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมมณרךส์ชาติการเลือกตั้งใสสะอาด และแสดงละคร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐) ปัญหาหลักและหนักที่สุดคือ งบประมาณที่ต้องเตรียมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับในการประกวดระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ของกิจกรรม ค่าพาหนะระยะทางจากอุบลราชธานี –กรุงเทพฯ เกือบ ๙๐๐ กิโลเมตร และเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้ครูและนักเรียนแกนนำมีโอกาสนำมาประยุกต์ใช้ในการ โรงเรียนหนองขอนวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของภาคกลางที่จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี) และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก รวมทั้ง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณการไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทจะรวบรวมเสียสละจากครูพวกเราก็ได้ร่วมกันเสียสละเงินกันคนละ ๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาทจัดงานทำบุญผ้าป่าเพื่อสร้างรั้วโรงเรียนผ่านไปหยกๆเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ครั้นจะไปหาคนที่เคารพนับถือหรือผู้มีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือได้ที่รู้จักใคร่รู้ก็ไม่นับถือกันก็ไม่เหมาะสมเพราะอยู่ในช่วงการเลือกตั้ง ครั้นจะขอผู้ปกครองนักเรียนแกนนำผู้ที่จะเดินทางไปประกวดยิ่งเป็นไปได้ยากมาก

แต่จะอย่างไรก็ตามปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้เป็นอุปสรรคของความมุ่งมั่นของพวกเราแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามพวกเรายิ่งเพิ่มความถี่ของความพึงพอใจของงานให้มากที่สุดให้มีจุดจบพร้อมน้อยที่สุด คิดวิเคราะห์ ตัวละคร,วิเคราะห์กิจกรรมนิทรรศการ บริบทกิจกรรมและอื่นๆทุกเรื่อง นักเรียนแกนนำ ๓๖ คนทุกคนผ่านการ กรองครั้งแล้วครั้งเล่าในเรื่องบทบาทสมมติ ทุกครั้งที่มีการซ้อมการแสดง มีเด็กหลายๆคนบอกว่าวันนี้เราถูก ตำรวจจับและมีความผิดแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐ ครั้ง เด็กหญิงมณีนวรัตน์ บุญน้อย ที่แสดงบทบาทเป็นลูกคู่กับแม่ ร้องให้แล้วร้องให้อีกวันละหลายครั้งเพราะถูกครูอภิธาตาคำว่ากล่าว เคี้ยวเชิญ ไม่สมบทบาทและทำที่สุดก็ต้อง ขอมเขาด้วยรอยยิ้มที่ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะเขาบอกทั้งน้ำตาว่าหนูแสดงทุกครั้งสุดความสามารถของหนูที่มีแล้ว และที่สุดแล้วทั้งครูและนักเรียนก็จบลงด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันเสมือนพ่อแม่ลูกที่ผูกพันกัน และเป้าหมาย เดียวกันคือความสำเร็จของงานร่วมกันที่รออยู่ข้างหน้า ผู้อำนวยการเคยไปสังเกตฟังการฝึกซ้อมละครนักเรียนแกน นำจะทุกคนตั้งใจแสดงบทบาทได้ดีและแอบวาดฝันในใจว่าลูกๆทุกคนมีความสุขสนุกสนานซึ้งซบแน่นขำจนไม่มีที่ติ และมั่นใจร่วมกันว่าน่าจะประสบผลสำเร็จในการประกวดระดับประเทศในครั้งนี้ และหากจะนับครั้งความถี่ที่ ฝึกซ้อมในแต่ละวันๆละไม่น้อยกว่า ๘-๑๐ ครั้งหรือ ๓๐๐ ครั้งขึ้นไปก่อนไปประกวดระดับประเทศ ความมั่นใจ อีกประการหนึ่งคือการไปแสดงละครขยายเครือข่ายที่เวทีใหญ่ที่มีผู้ชมมากๆเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ๒ ครั้ง ทุกครั้งที่แสดงมีการพัฒนาการทุกๆด้านไปมาก ได้รับความยกย่องชมเชยได้ทั้งเงิน ชื่อเสียง ประสิทธิภาพใหม่ๆที่เด็กนักเรียนบ้านนอกไม่เคยพบไม่เคยเห็น ไม่เคยสัมผัสกิจกรรมลักษณะนี้เคยในชีวิต ครู และนักเรียนทุกคนจึงมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานและมีกำลังใจโดยลิ้มความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า โฆษก งาน ผู้ใหญ่หลายคนที่มาชม เช่น อธิการเกษม บุญรัมย์ ผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา กก.ต. จังหวัดอุบลฯ นายขวัญเรือน แสบงบาล รองผอ.สพท.อบ.๑และผู้ชมการแสดงทุกคนทุกงานจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าการ แสดงกิจกรรมลักษณะนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแปลกใหม่แต่เนื้อหาทันสมัย เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันทุกคน สามารถปฏิบัติได้ น่าสนใจ ไม่น่าเชื่อว่าเด็กทำได้เป็นธรรมชาติภายในเวลา ๑๕ นาที อยากให้โรงเรียนอื่นๆได้ชม จะได้เอาไปปฏิบัติบ้างเพราะนอกจากจะได้ความรู้จากบทละครแล้วทุกคนยัง ได้กล้าแสดงออกด้วยความมั่นใจ และมีทักษะพื้นฐานเชื่อมโยงบูรณาการให้เกิดขึ้นในตัวเด็กในด้านอื่นๆอีกด้วย เขาชมว่า ตัวละครของโรงเรียนหนอง ขอนวิทยาแสดงได้ดีมากเหมาะสมกับบทบาท โดยเฉพาะที่ชื่นชมเป็นพิเศษคือนายบุญชู บุญน้อยที่แสดงเป็นภูมิ ปัญญาชาวบ้านที่เป็นคุณพ่อ มีความสามารถหลายอย่างเช่นล่ากลอนสรรฐกกิจพอเพียง นางสาวรุ่งทิwa พูลเพิ่ม ที่ แสดงเป็นโฆษกมีทักษะการพูด การใช้ภาษาไทยได้ดีมาก ร้องเพลงก็เพราะด้วย(เคยได้รางวัลชนะเลิศร้องเพลง เฉลิมพระเกียรติฯ) เด็กหญิงขวัญเรือน วิเชียรไชย ที่แสดงเป็นวิทยากรกฎหมาย เด็กชายจักรตุพล พงษ์ด้วง มี ความสามารถเป่าโหวด ฯลฯ หากมองภาพรวมนักเรียนแกนนำโรงเรียนหนองขอนวิทยามีทักษะการแสดงและการ ใช้ภาษาไทยได้ดีทุกคน ไม่น่าเชื่อ ทั้งๆที่เป็นนักเรียนโรงเรียนเล็กๆก็สามารถทำได้ ผู้ฟังท่านหนึ่งเล่าให้ฟัง..... และวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ลูกๆทั้ง ๓๖ คน ก็สามารถทำสำเร็จระดับประเทศจนได้

ขอขอบคุณผู้อำนวยการ นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ (อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนนารีนุกูล) อนุเคราะห์ให้ ยืมกรอบบอร์ดจัดนิทรรศการ จากศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณนายวิโรจน์ ดวงมาลาผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล อนุเคราะห์ให้ยืมเครื่องแต่งกายตัวละคร

ขอขอบคุณแม่หญิงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองขอนวิทยา ซึ่งเป็นญาติกับเจ้าของรถบัสจิตติการ ท่องเที่ยวที่ประสานงานให้เราเช่ารถราคาต่ำกว่าราคาทั่วไป ราคาจ้างเหมารถ ๔๖,๐๐๐ บาท ขอขอบคุณเป็นพิเศษที่

ทำให้พวกเรามีกำลังใจในการทำงานนี้ประสบความสำเร็จคือ ผู้ประสานงานมูลนิธิสองสมเด็จพระสังฆราช โดยพันเอกวิจิต แสหนทิสุข ประธานมูลนิธิสองสมเด็จพระสังฆราช พันเอกเสริมศักดิ์-พันโทหญิงอริศรินทร์ แสหนทิสุข เลขานุการและคณะกรรมการ โดยการประสานงานของอาจารย์อภิรดา พุทธบุญ ครูโรงเรียนหนองขอนวิทยา (น้องสาวพันโทหญิงอริศรินทร์ แสหนทิสุขที่ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการนี้จนผู้ฝัน อีกทั้งเป็นธุระให้ทุกเรื่อง ตั้งแต่ช่วยพวกเรานำนักเรียนไปหารายได้ที่บริเวณทุ่งศรีเมืองด้วยการขายดอกไม้ในงานร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่ง นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ บริเวณงานทุ่งศรีเมือง โดยมีนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานและผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนซื้อดอกไม้สดที่โรงเรียนหนองขอนวิทยานำมาจำหน่ายในงาน(ดอกไม้ซื้อมาดอกละ ๒ บาทจำหน่ายให้ผู้มีจิตศรัทธา ดอกละ ๒๐ บาท) ได้รับเงินขายดอกไม้ ๘,๑๐๐ บาท ประสานงานหารายได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๐ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ของตำบลหนองขอน บริเวณบึงหนองขอน หน้าโรงเรียนหนองขอนวิทยา มีผู้บริจาคเงินช่วยเหลือสนับสนุนโครงการเกือบ ๒ หมื่นบาท ทั้ง๑๕ หมู่บ้าน และโรงเรียนในตำบลหนองขอน ๘ โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านหนองซ้าง โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา โรงเรียนบ้านเขือก โรงเรียนบ้านหนองไหล โรงเรียนบ้านทุ่งขุใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนฮี โรงเรียนบ้านท่าโขม และโรงเรียนหนองขอนวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี (นายนคร ศรีนาคา) ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานมีนายอุทัย บุญมานันท์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองขอน เป็นประธานจัดงานท่านบริจาคเงินส่วนตัว จำนวน ๘,๐๐๐ บาท สนับสนุน และ ได้รับบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดงาน เกือบ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นผู้ประสานงานกับท่าน ผศ.เกษม บุญธรรมย์อธิการบดี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ขอเข้าร่วมแสดงกิจกรรมโครงการใน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๐ (๒๔ พ.ย.๕๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ช่วงเวลา ๑๕.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. โรงเรียนนำนักเรียนขายดอกไม้ ได้เงิน ๑,๒๐๐ บาท นอกจากนั้น พันเอกเสริมศักดิ์ – พันโทหญิงอริศรินทร์ แสหนทิสุข ยังโทรศัพท์สอบถามสวัสดิการการเดินทางไป-กลับ ประสานงานที่พักนอนที่กรุงเทพฯ ค่าขนเรศวร หัวหิน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ วันที่มีการประกวดระดับประเทศท่านประธานมูลนิธิสองสมเด็จพระสังฆราช(พันเอกวิจิต แสหนทิสุขและคณะฯ มาให้กำลังใจพวกเราดูแล รวมทั้งมอบเงินสดให้ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมซองเงินเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าตอบแทนผู้ประสานงาน ประมาณแห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาทความประทับใจในครั้งนี้ทุกคนไม่มีวันลืมเลย จึงขอขอบคุณมาอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นทางโรงเรียนขอขอบคุณน้องยุรดา แผ่นคำ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กก.ต.จังหวัดอุบลราชธานีโดยท่านผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์ จันทรุกษา ที่เชิญโรงเรียนหนองขอนวิทยาร่วมแสดงละครและจัดนิทรรศการผลงานโครงการ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี งานรณรงค์การเลือกตั้งใสสะอาด สำนักนายกรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกสนธิ บุญรัตถกลิน)เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ คน สนับสนุนงบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ให้โรงเรียนจ่ายเป็นค่ารางวัลนักเรียนแกนนำเข้าประกวดร้องเพลง ๑,๐๐๐ บาท ค่าจ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งนักเรียนวัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ๑,๐๐๐ บาทเหลือ ๑,๐๐๐ บาทเก็บสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกวดระดับประเทศต่อไป

เมื่อเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ จ่ายเป็นค่าที่พักนอนที่เกินโควตา โครงการกำหนด ๒๓,๐๐ บาท ถ้าหากมากกว่าจะได้นอนเกือบ ๖ ห้อง เพราะสถานที่จัดนิทรรศการกับที่พักนอน ห่างกันเป็น ๑๐ กว่า กิโลเมตร เด็กและครูบางคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้า เป็นลมก็มี ประมาณ ๗ คน พวกเรา ต้องช่วยกันหาอาหารพอประทังชีวิตเพื่อการแข่งขันในวันต่อไป และก่อนพักนอนท่านหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. ศิริพร แยมินิต ได้มีข่าวล่องประมาณ ๗๐ ล่องมาแจก มีเรื่องที่น่าขำคือครูจำนวน ๗ คน และนักเรียน ๑๕ คน ของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ ตกรถและไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเป็นลม ตะคริวหลายราย โรงเรียนหนองขอนวิทยาได้อนุเคราะห์ให้ขึ้นรถบัสเดินทางไปที่พักและเดินทางมาแข่งขันในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วย ก่อนประกาศผลคะแนนรายการที่ ๓ คือ การแสดงละครบนเวที ๕๐ คะแนน ทุกคนกดดันมากเพราะ ข้อมูลที่ขึ้นข้างเวทีการแสดงด้านที่ ๑ คือนิทรรศการ ๘๐ คะแนน และ คะแนนบอร์ด โรงเรียนหนองขอนวิทยา ได้ คะแนนน้อยกว่าโรงเรียนคู่แข่งอยู่ ๒ คะแนน สังกัดจากใบหน้ากิริยา ท่าทางทุกคนเครียด กดดัน สิ้นหวัง มาก ไม่อยากคิดเลยไปกว่าความมีคณ และผลกระทบมุกกลับอย่างมากมายในอนาคต เช่น ค่าใช้จ่ายสูงมากในการลงทุนทั้งร่างกาย แรงใจ แรงทรัพย์ ที่หากคนมาส่งเสริมสนับสนุนและมองเห็นความสำคัญ มีคุณค่าที่พวกเรารู้ แต่คนอื่นที่ไม่ได้สัมผัสไม่มีโอกาสรู้ ความคาดหวังของทุกคนที่เกี่ยวข้องใกล้ตั้งแต่ครูและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา พี่น้องประชาชน ของตำบลหนองขอนรวมทั้งญาติพี่น้องที่อยู่กรุงเทพฯ ที่ทำงานมาเชียร์ครั้งนี้ประมาณ ๓๐-๔๐ คนคงผิดหวังอย่างมาก ในคราวต่อไป หากโรงเรียนจะดำเนินกิจกรรมใน ลักษณะนี้อีกคงยากที่จะได้รับความร่วมมือให้ประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน ร้อยแปดพันเก้าปัญหาที่อัดแน่นถา โทมเข้าจึงมาลงที่ผู้อำนวยการสศศิลป์ นามมณี มากที่สุด เพราะเป็นผู้นำเอาความยุ่งยากมาสู่โรงเรียนนี้ แต่เมื่อผล ประกาศตอนที่ ๓ คะแนนขึ้นมา ๔๖.๗ คะแนน โรงเรียนอื่นๆ ๔๒ คะแนน และกรรมการประกาศผลว่าโรงเรียน หนองขอนวิทยา ชนะเลิศระดับประเทศ ช่วงชั้นที่ ๓ ทุกคนดีใจลิ้มตนเองบางคนเดินกอดกันร้องไห้ น้ำตาซึม ออกมาอย่างไม่รู้สึกตัว พวกเราทุกคนทำสำเร็จแล้ว เหมาะสมแล้วที่พวกเราทุ่มเท เสียสละ อดตาหลับขับตานอน ลิ้มความเหนื่อยยากลำบาก พินฝ่าปัญหาอุปสรรคมากมาย ต่อไปนี้คงต้องพักผ่อนนอนตาหลับกลับบ้าน ไปจะนอน พักให้หายเหนื่อยอย่างน้อยสัก ๒-๓ สัปดาห์ให้ได้ จากนั้นทั้งลูกๆนักเรียนแกนนำ ครู ผู้อำนวยการ ผู้ปกครอง นักเรียนที่มาด้วย โทรศัพท์แจ้งข่าวมาทางบ้านให้รับทราบด้วยความดีใจร่วมกัน ความสมหวัง ความรู้สึกครั้งนี้ จึง ขอมอบทดแทนบุญคุณให้ทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุน รวมทั้งความภาคภูมิใจอย่างสุดซึ้งที่ลูกหลาน ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์ทำได้ และวางแผนในอนาคตที่กลับบ้านไปจะต้องไปบอก กล่าวให้ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบเนื้อหาของโครงการที่ดีมากโครงการนี้ให้โรงเรียนอื่น ได้พิจารณาจัดระบบสาน ต่อให้ปฏิบัติในโรงเรียนให้ได้ พร้อมทั้งจะให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ เสนอแนะทุกเรื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ เด็กและเยาวชนที่โรงเรียนทุกโรงเรียนใจที่จะร่วมโครงการและคงจะประสานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดรวมทั้ง หน่วยงานอื่นๆที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ให้เห็นความสำคัญรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในแผนของหน่วยงาน สานต่องานโครงการนี้ให้ลงสู่ผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน เชื่อว่าวิถีชีวิตสังคมจะมีความสุขได้อย่างแน่นอน อีกประการ หนึ่งชาวหนองขอนวิทยาต้องเป็นแบบอย่างทุกเรื่องที่จะดำเนินการ โครงการนี้ให้มีผลงานอื่นๆให้ปรากฏออกสู่ สาธารณชนในด้านผู้นำโรงเรียนเข้มแข็ง ต้นแบบความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้ยืนนานตลอดไป

ขอขอบคุณสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้คิดโครงการดีดีที่เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาระดับเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ลึกซึ้งยั่งยืนให้เกิดขึ้นในตัวเอง ในนามของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน โรงเรียนหนองขอนวิทยา ขอขอบคุณเป็นพิเศษท่านผศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร ที่ปรึกษาโครงการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกโรงเรียนที่เข้าประกวด ตลอดจนผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คิดประสงค์สิ่งใดที่ชอบที่ควร ขอให้บรรลุผลสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการ

นายสรศิลป์ นามมณี

(ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา)

ในนามของนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนหนองขอนวิทยา